



ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ตามที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ไปจนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

๑

นายณพวิชญ์

มะลิแก้ว

สำรองลำดับที่

ชื่อ - สกุล

๑

นายณรรรัตน์

ชัยรัตน์

๒

น.ส.บัวบุษย์

มิ่งเมือง

ผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีลำดับที่ ๑ ขอให้มารายงานตัว **นับจากวันประกาศผลคัดเลือกเป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗** ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และการบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในอัตราที่ยังว่างอยู่จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีสำรอง ตามผลการคัดเลือกของหน่วยงาน

บัญชีคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นี้ ให้ใช้ได้ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้ (วันประกาศผลการคัดเลือก) หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วยเหตุผลดังกล่าว แต่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ในตำแหน่งเดียวกันนี้ขึ้นใหม่อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในตำแหน่งเดียวกันที่มีการเปิดคัดเลือกขึ้นใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี)

คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ